



尊师重道 敬业乐群



THẺ LỆ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM QUẢNG TÂY

HỌC KỲ MÙA THU NĂM 2022

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ HỌC VIỆN SƯ PHẠM KỸ THUẬT VÀ DẠY NGHỀ

Học viện Sư phạm Kỹ thuật và Dạy nghề đào tạo các ngành học như Quản lý, Kỹ thuật (công), nghệ thuật và giáo dục, xây dựng một hệ thống đào tạo giáo viên dạy nghề từ bậc giáo dục đại học đến giáo dục sau đại học (Thạc sĩ). Học viện ra sức bồi dưỡng và đào tạo nhân tài ứng dụng chuyên nghiệp cao cấp, có trình độ Kỹ thuật chuyên môn cao, có năng lực sáng tạo đổi mới mạnh mẽ và có năng lực phát triển nghề bền vững. Trường rất chú trọng đến việc thực hành chuyên ngành của sinh viên, đã thiết lập các trạm giảng dạy doanh nghiệp, tăng cường tích hợp sản xuất để vừa đào tạo nghề vừa giáo dục con người. Các hoạt động ngoại khóa của sinh viên phong phú và đa dạng, đồng thời đã tổ chức chuỗi hoạt động thương hiệu như “Lễ hội Văn hóa Khoa học Kỹ thuật dạy nghề tung bay”, “Xây dựng không gian mơ ước cho người làm công tác dạy nghề” và “Lễ hội văn hóa cà phê”.

SỐ LƯỢNG TUYỂN SINH VÀ THỜI GIAN HỌC

Thời gian đào tạo: 4 năm (hoặc trong vòng 3-6 năm)
Số lượng: 36 sinh viên Quốc tế hệ chính quy (toàn thời gian)

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THIẾT KẾ THEO HỌC KỲ

Bắt đầu nhập học từ tháng 9 năm 2022

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC CHƯƠNG TRÌNH

Chuyên ngành Quản trị Du lịch của Học viện là trung tâm chuyên nghiệp đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy nghề của Bộ giáo dục. Hiệp hội Khách sạn Trung Quốc đã thành lập cơ sở đào tạo nhân tài về lĩnh vực dịch vụ cung cấp khách sạn theo nhu cầu riêng đầu tiên trong một trường đại học. Học viện có một đội ngũ giáo viên xuất sắc chuyên trách giảng dạy cho chương trình kết hợp giữa Trường với Doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu nhân tài chuyên nghiệp Du lịch cao cho việc phát triển các loại hình du lịch mới, tiêu điểm tập trung hướng vào quản trị vận hành khách sạn thương hiệu quốc tế, quản trị vận hành homestay và khách sạn cao cấp, du lịch theo nhu cầu tùy chỉnh, Thương mại điện tử Du lịch và các ngành dịch vụ hot khác. Đào tạo nguồn nhân tài có kỹ năng chuyên nghiệp cao có tầm nhìn quốc tế, có khả năng ứng dụng tiếng Trung tốt và có tố chất tốt trong lĩnh vực Quản trị Doanh nghiệp Du lịch.

Chương trình dành cho sinh viên Quốc tế chuyên ngành Quản trị Du lịch nhằm phục vụ tích cực cho việc phát triển quan hệ đối tác hợp tác kinh tế và giao lưu văn hóa quốc tế với các nước trong khu vực ASEAN. Trước nhu cầu về nhân tài quản lý trong các doanh nghiệp ngành Du lịch, Học viện tập trung đào tạo nguồn nhân tài có tố chất tốt và chuyên môn cao, có kỹ năng quản lý phục vụ tốt cho ngành Du lịch, có năng lực giao tiếp xã hội và năng lực ứng dụng tiếng Trung tốt, đủ năng lực làm việc cho các vị trí Quản lý tuyển đầu trong các doanh nghiệp ngành Du lịch, có năng lực phát triển bền vững và có tầm nhìn quốc tế nhất định trong lĩnh vực Quản trị Du lịch. Sinh viên tham gia học chuyên ngành này, sau khi khi tốt nghiệp 3-5 năm có thể trở thành Quản trị viên hoặc lãnh đạo quản lý cấp phòng ban cho các doanh nghiệp trong ngành.

Chương trình học bao gồm: chương trình học tiếng Trung, chương trình học chuyên ngành trọng điểm, kiến thức chuyên ngành chung và chương trình học thực tế. Chương trình học chính bao gồm tiếng Trung chuyên ngành, Nguyên lý Quản lý học, giới thiệu Khái quát về ngành Du lịch, Hướng dẫn Tổng quan chuyên ngành Quản trị Du lịch, Thăm mỹ học trong đời sống giải trí, Nghi lễ trong Du lịch, Kinh tế Du lịch, Văn hành và Quản lý khách sạn, Văn hành và Quản lý ngành Dịch vụ ăn uống, Văn hành và Quản lý ngành Thương mại điện tử Du lịch và Điều hành và quản lý ngành Du lịch.



ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN

- Tốt nghiệp THPT, đủ 18 tuổi (sinh trước ngày 31 tháng 08 năm 2022);
- Đối tượng chưa từng học qua tiếng Trung có thể nộp đơn xin du học, đối tượng có thành tích xuất sắc trong kỳ thi năng lực tiếng Trung sẽ được ưu tiên xét tuyển;
- Công dân nước ngoài, không có quốc tịch Trung Quốc, mang hộ chiếu phổ thông, hộ chiếu còn trong thời hạn có hiệu lực;
- Có sức khỏe và tâm lý tốt, kết quả khám sức khỏe đạt tiêu chuẩn để làm visa xuất cảnh và giấy phép cư trú tại Trung Quốc, sức khỏe đạt tiêu chuẩn theo yêu cầu của chuyên ngành theo học, đủ sức khỏe để có thể đảm bảo cuộc sống học tập bình thường trong thời gian ở Trung Quốc;
- Không vi phạm kỷ luật, không có tiền án tiền sự, thân thiện với Trung Quốc, hành vi tốt, tuân thủ pháp luật Trung Quốc và nội quy, quy chế của nhà trường, tôn trọng thuần phong mỹ tục của nhân dân Trung Quốc.

HỒ SƠ XIN DU HỌC

- Đơn xin du học trường Đại học Sư phạm Quảng Tây;
- Bản scan hộ chiếu (trang có ảnh);
- Li lịch tư pháp, không tiền án tiền sự;
- Kết quả khám sức khỏe;
- Bảng cấp học lực cao nhất, Bảng điểm (hoặc học bạ THPT)

Những hồ sơ trên chỉ cần nộp bản scan, không cần gửi bản cứng qua đường bưu điện.

TRÌNH TỰ ĐĂNG KÝ BÁO DANH

1. Phương thức đăng ký trên website: đăng nhập vào website: <http://gxnu.liuguanbao.com/Account/Login> trực tiếp hoàn tất việc đăng ký báo danh.
2. Phương thức đăng ký qua email: gửi bản điện từ hồ sơ xin du học tới địa chỉ email: admissn@mailbox.gxnu.edu.cn, đặt tên hồ sơ theo cách thức sau: "tên họ+2022旅游管理专业本科生"
(Họ tên + 2022 chuyên ngành Quản trị Du lịch bậc đại học)

THỜI HẠN NHẬN HỒ SƠ

Trước ngày 31 tháng 7 năm 2022 (tính theo thời gian Bắc Kinh)

QUY TRÌNH TUYỂN SINH

Thông qua thi và xét tuyển, Đối tượng có hồ sơ đạt yêu cầu và kết quả thi đầu vào đạt tiêu chuẩn, nhà trường sẽ tiếp nhận và cấp giấy báo nhập học, đơn xin thị thực (mẫu JW202) để học viên làm thủ tục xin visa đi du học Trung Quốc và các giấy tờ nhập học liên quan khác. Thời gian làm hồ sơ khoảng 4-5 tuần tính từ khi tiếp nhận xét tuyển hồ sơ cho đến khi hoàn thành mọi thủ tục và gửi các giấy tờ liên quan cho Đối tượng trúng tuyển.

HỌC PHÍ VÀ CÁC CHI PHÍ KHÁC

Các loại phí thu	Giá thu phí (Đơn vị: CNY)	Ghi chú
Học phí	14.000	-
Phí phòng ở	3.750	Phòng ở ba người (tòa lầu số 1)
Phí bảo hiểm	800	-
Phí khám sức khỏe	300	-
Phí làm Visa (visa lưu trú tại TQ)	400	-

[CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG]

Đối tượng đáp ứng điều kiện của chính sách học bổng, có thể nộp hồ sơ xin học bổng Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Quảng Tây. Để biết cụ thể về chính sách học bổng, xin vui lòng tư vấn giáo viên phụ trách tuyển sinh.

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Địa chỉ : Room 214, International Education Center Building 2, Guangxi Normal University No.15 Yucui Rd. Guilin, Guangxi, China (541004)
 Xin liên hệ : Thầy Zhang, Cô Xie
 Điện thoại : +86-773-5821163 Fax: +86-773-5850305
 Email : admissn@mailbox.gxnu.edu.cn
 Đính kèm 1 : Mẫu đơn xin du học trường Đại học Sư phạm Quảng Tây
 Đính kèm 2 : Mẫu đơn khám sức khỏe dành cho sinh viên Quốc tế của trường Đại học Sư phạm Quảng Tây

